



ด่วนที่สุด  
ที่ กก ๐๒๑๔/ ๕๐๐๕



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไข  
ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๓๘๘๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีภายในวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา  
การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ  
(ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ  
ทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เพื่อให้การป้องกันปราบปราม  
และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นข้อมูลเท็จ  
หรือข้อมูลปลอมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับข้อมูล  
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ  
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งนี้ กระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว  
ข้อ ๑๙ จาก “ให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” แก้ไขเป็น “ให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในระดับกระทรวงที่จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน  
ประจำกระทรวง” เพื่อให้ศูนย์ประสานงานของแต่ละกระทรวงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ  
ในการตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาข่าวปลอม รวมทั้งการจัดทำเนื้อหาข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมในความรับผิดชอบแต่ละกระทรวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะกรรมการรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th